
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      สวัสดีค่ะ ชาว รพ.ค่ายสุรนารีทุกท่าน  แป๊บๆ ก็เป็นฉบับที่ 6 แล้ว  มีเสียงกระซิบตามน้้ามาอีก 
แล้วค่ะว่า บางหน่วยงานไม่ค่อยมีเวลาอ่าน  หรืออ่านแล้วจ้าไม่ได้  เลยเจ๊าะแจ๊ะถามหน.หน่วยบางท่านว่า   
จะช่วย สพร.ได้อย่างไรบ้างคะ  มีกลเม็ดเด็ดขาดมากที่ แผนกตรวจสุขภาพค่ะ พี่อี๊ด (ออง)  บอกว่ารอ    
 2 ‟ 3  ฉบับแล้วก็ออกข้อสอบให้น้องๆ ตอบแบบ Open-book  บางที่ หน.หน่วย   ก็เล่าให้น้องๆฟังเลย 
บางที่เลยเสนอว่า ท้าบอร์ดด้วย ตัวใหญ่ๆ  มีสีสันด้วยจะได้อ่านง่ายๆ   สพร.เลยรับข้อเสนอทุกช่องทางค่ะ    
และจะเพิ่มในช่องทาง  Intranet ,Internet  ของ สพร. ด้วยค่ะ จะได้ถูกใจหนุ่มๆสาวๆ   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพร.ชวนคุย... สพร.ชวนคุย... 
  ฉบับที่ 6  สัปดาห์ที่ 1 - 5  พ.ย.53 
                         โทร 23643 ,23632 ,23503 ช่อ 

เติ้ล 
สพร.สพร.  

IIMM....RRMM....HHRR....CCEEOO……..  

จัดท าโดย  ทีมงาน สพร.รพ.ค่ายสุรนารี จัดท าโดย  ทีมงาน สพร.รพ.ค่ายสุรนารี 
พ.ต.หญิง นภาเพ็ญ  โทร 23503  พ.ต.หญิง ช่อทิพย์  โทร 23632  ร.ท.หญิง พรหมหทัย  โทร 23632 

4 

ความรู้คู่คนคุณภาพ 
                                           อ๊ะ  อ๊ะ  อย่าเพิ่งวางค่ะ  เรื่องหนักๆ แต่จะอธิบายแบบเบาๆ  เจอน้องๆ รุ่นใหม่ๆ “CQI  ท้า 
                               อย่างไรละคะพี”่  “หนูนะอยากท้า   อยากเสนอ   แต่จะประมาณไหนน้อ...”  “วุ่นวายป่าว...”   ต้อง 
                               ตอบว่า  เปล่าเลย   ก็งานประจ้าเรานั้นหละ    แต่นั่งนึกนิดนึงว่า งานเราน่ะ  ท้าๆไปแล้ว  นะมันมี 
                              ปัญหาอะไรมั๊ย   หรือบางคนบอกว่าไม่มีปัญหา   เอ้า ...แล้วอยากท้าให้ดีขึ้นอีกมั๊ย   ....หรือจะปรับ  
                              อะไรให้เราท้างานได้เร็วขึ้น  ประหยัดเวลา  ประหยัดเงิน  แล้วมีเวลาเหลือให้เราท้าอย่างอื่นได้เพิ่ม 
                              มากขึ้นหรือมีคุณภาพ  ที่จะพิถีพิถันกับผู้ป่วยและชิ้นงานน้ันมั๊ย   

น้องๆ  เริ่มคิดแบบเบาๆอย่างนี้ก่อนก็ได้คะ  คือ 

ซุบซิบคนคุณภาพท าอะไรกัน 

     „ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล  ประชุมหารือกันหลายเรื่องเลยค่ะ 
ตั้งแต่ เตรียมการเรื่องอบรม OD ,ESB  แต่ต้องเลื่อนไปก่อน รุ่นแรกเริ่ม 11 พ.ย.   
และปรับเหลือ 9 รุ่น  ทบทวนโครงการตามแผน ปี 53 แล้วก็มอบหมายโครงการ 
ตามแผนปี 54 กันเลย  และปีนีคุ้ณหมอวสุวันทน์กับทีมเตรียมลุย R2R แน่นอน 
 

                              
                      

                              
 

 
 
 
 

 

          „ ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรืองานที่เราต้องการท้าให้ดีขึ้นคืออะไร   
มีผลกระทบต่องานหรือ   การดูแลผู้ป่วยอย่างไร  เกิดที่ไหน   เกี่ยวข้องกับ
ใครบ้างมีสาเหตุส้าคัญจากอะไร 
                     

                  „  ก้าหนดเป้าหมายซิคะว่า ที่เราจะท้าเนี่ย   เพื่อเพิ่ม/ลด......(อะไร/เท่าไร)............ 
       ภายในเวลา.................ส้าหรับการพัฒนาด้าน Humanized Healthcare  (ด้านจิตวิญญาณ)     
       อาจไม่ต้องระบุเป้าหมายที่เป็นตัวเลข   
                     

      „  คณะกรรมการจัดการทรัพยากรทางการแพทย ์ 
  ประชุมหารือกันได้ความว่าจะปรับตัวชี้วัดกนั 

                                 „   กองเภสัชกรรม  ผอ.กอง ฯ  จัดบรรยายพิเศษ          
เรื่อง  “ องค์กรที่มีสรรถนะเลิศ  ทุกคนในองค์กรจะมีภาวะผู้น้า ” เน้นในเรื่อง 
ความซื่อสัตย์  ซ่ึงเป็น Motto  ที่ผูกพันคนกองนี้ไว้ด้วยความไว้วางใจกัน    เจ้าหน้าที่กองเภสัชกรรม
ทุกคนตั้งใจฟัง ม๊าก มาก เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ของกองเภสัชกรรมได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ งาน
นี้มีเชิญทีม สพร. มาพูดคุยเรื่องคุณภาพแจมด้วย.... กองไหนต้องการให้ สพร.ไปชวนคุยถึงที่  ติดต่อ
มาได้นะคะ 

„ กองทันตกรรม  ประชุมกอง  เลยแอบถามว่ามีประเด็นคุณภาพอะไรกันบ้างมั๊ยคะ                                            
คุณหมอป้อมบอกด้วยความยินดีเลยค่ะ  “อ๋อมีค่ะ  กองเรามีกิจกรรมเรื่องเล่าดีๆ   ทุกเดือนคะ ”                                                       
รอบนี้ให้เล่ากัน 4 คน และเลือก Popular Vote มา 1 คน  รอบนี้   คือ  ส.อ.เดชวิชัย  มูลศรีสุข                                        
เล่าเรื่อง “ความประทับใจในกองทันตกรรม”  เจาะลึกอย่างไรแอบถามคนกองทันตกรรมนะคะ 
 

            „  สพร. เชิญชวนซ้้าอีกนะคะ  ส้าหรับการส่งผลงาน CQI   อยากให้ส่งทุกหน่วยงานเลยค่ะ  
ส้าหรับภาพถ่ายที่สื่อถึงค่านิยม  ถ้าไม่มีโอกาสถ่ายเอง  เปิดโอกาสให้น้าภาพที่คนอื่น ถ่ายมาส่ง                  
ประกวดก็ได้ค่ะ   แต่ต้องเป็นภาพของคนในโรงพยาบาลเรานะค่ะ  แต่หามาด้วยนะคะ   ว่าใคร     
 ถ่ายภาพ เป็นการให้เกียรติผู้ถ่ายสักนิดนึง  ส่งเป็น File  มาเลยค่ะ   ที่คุณไปรยาฯ  (น้องกอล์ฟ)                   
โทร. 23632  จะน้าไปพิมพ์รูปให้สวยงามเลยค่ะ  พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ.................... 
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เจ๊าะแจ๊ะมีสาระกับทีมงานคุณภาพ 
   ฉบับนี้ขอปลุกกระแส  เตรียมรับ Re-Accreditation   ด้วยการเปิดตัวทีมงานคุณภาพของระบบงานส้าคัญของ 

รพ.  ที่เป็นก้าลังส้าคัญ มาฟังแนวคิดของประธานแต่ละทีมกันค่ะว่า มีจุดแข็งอะไรในการเตรียมรับ Re-Accreditation  
และเลขาฯแต่ละทีมเตรียมการ รับ Re-Accreditation  กันอย่างไรบ้าง 

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

พ.อ.อลงกรณ์  เจริญพันธ ์ ประธาน “ทีมเรามีจุดแข็งคือความร่วมมือร่วมใจ” 
พ.ต.หญิง อัจฉรา  บูรณรัช  เลขาฯ “ทีมเราเร่งทบทวนกิจกรรมในปีที่ผ่านมา   
แล้ววางแผนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในปี 54  และบูรณาการงานเข้าไปในงาน 
ประจ้า  โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร” 
 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการจัดการความรู ้

พ.ท.กานต์  ชะนะ  ประธาน “จุดแข็งของทีมเรา คือมันเป็นของใหม่ท้า
อะไรก็ไม่ผิดครับ” 
พ.ท.หญิง เอ้ือมพร  กองเพชร  เลขาฯ “เตรียมการหรือ  ยังๆๆ  แต่ประชุม      
หารือช่วงต้นเดือนนี่แหละ  คอยตามข่าวแล้วกันจ๊ะ” 
 

          เป็นไงคะ  เปิดตวักันไปกับ 5  คณะกรรมการแล้ว  มุ่งมั่น  ขันแข็งกันทุกทีม  ฉบับต่อๆไปจะ
ทยอยเปิดตัวมาเร่ือยๆ ให้พวกเรารู้จักทีมคุณภาพ  เตรียมรับการ Re-Accreditation  ให้ครบทุกทีมเลยค่ะ   

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรทางการแพทย ์

        พ.อ.พงษ์จรัส  ทองม ีประธาน “ทีมเราเน้นตามนโยบาย  ผอ.ครับ  
คือ  จ้าเป็น  เหมาะสม  คุ้มค่า” 
        พ.ท.หญิง เอ้ือมพร  กองเพชร  เลขาฯ “ เรามีการปรับตัวชี้วัดกัน  
แต่อย่างไรก็ฝาก สพร.แนะน้าว่าจะท้ากันประมาณไหน  เพราะ UM                               
ไม่เคยโดนผู้ประเมินแตะต้องมาเลย” 

    พ.อ.วิรัช  บูรณรัช  ประธาน “จุดแข็งของทีมเรา คือ ทีมมุ่งมั่น  ตั้งใจ” 
    พ.ต.หญิง อรสา  สบายสูงเนิน เลขาฯ “เราเตรียมตามเกณฑ ์ SPA I I  
ใน 3 ประเด็น  เกี่ยวกับระบบ  เราพร้อมอยู่แล้ว  เพราะมีแผนครอบคลุม 
ทุกประเด็นที่ สรพ.จะมาดู  ทั้งระบบงานและการควบคุมและเฝ้าระวัง 
การระบาดค่ะ” 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ  

            พ.อ.หญิง อัจฉรา  อุไรเลิศ   ประธาน  “ทีมเรามีจุด
แข็งคือก้าลังใจและความเป็น Teamwork ค่ะ” 
            พ.ท.หญิง จิดาภา  แสงมหาชัย เลขาฯ  “เราทบทวน
แผนปี 53 เพื่อหาโอกาสพัฒนา และด้าเนินการท้าแผนปี 54 
กันเลย” 

                     „  เราลองคิดต่อนะคะ  ว่าจะมีกิจกรรมการพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลง  
 อะไรเพื่อแก้ปัญหานั้น  หรือท้าให้งานเราดียิ่งๆขึ้น  (PLAN)   
„ แล้วเราก็ลองปฏิบัติตามสิ่งที่เราร่วมกันคิด (DO) 
„ ลองท้าดูแล้วก็ตรวจสอบซ้้านะคะ (CHECK) ว่าส่ิงที่เราปรับใหม่นะ  
ท้าให้งานเราดีขึ้นปัญหาลดลงจริงหรือไม ่ ถ้ายังไม่ดี  เราก็ปรับใหม่  (ACT)  
 หรือดีแล้วพอใจแล้วล่ะ  แต่ยังสามารถเพิ่มเติมให้เลิศหรูได้อีกก็เริ่มวงจรใหม่อีกครั้ง    
 
                 ส้าหรับพี่โตๆ  คงช่้าชองกับกระบวนการ P-D-C-A   จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น R2R  ก็ยินดีค่ะ  ส่วนทางทีมน้าทาง
คลินิกขอเป็น Clinical Tracer  (ตามรอยการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ส้าคัญ)  นะคะ 


